

Leo Núi

Nguyễn Huy Cmc

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NGƯỜN THƯỜNG XÓT CHO KẸ CỐ TÔI

Xảy ra tại Catania, thành phố đảo Sicilia miền Nam nước Ý. Đó là thời kỳ chống phát-xít (1922-1945) tung hoành tàn phá đất nước dưới thời nhà độc tài Benito Mussolini (1883-1945) cai trị.

Hồi nhỏ, lượt sống Pietro Angelo Mammana làm thợ thủ công Catania. Ông thật quyên uy đức đoán, nhúng trong thợ thủ công đồ y phục. Ông còn là người bài xích tôn giáo, chống hàng giáo phẩm và khinh thị các Linh Mục, mặc dù ông là tín hữu Công Giáo từ lúc mới lọt lòng mẹ! Ông quên mất nguồn gốc Kitô của mình để chống theo bọn phát-xít, làm hại nước hại dân và làm cho Giáo Hội Công Giáo tại Ý phải điêu đứng, khốn khổ.

Một ngày, người bạn thân đến thăm lượt sống Mammana. Vừa bắt tay bạn xong, ông cho bạn một cái tát nảy lửa. Lý do chỉ vì người bạn mang trái tim người huy hiệu Công Giáo Thiên Hành. Chẳng hạn, ông còn thừng tay giết mổ nhừ m huy hiệu quảng xuống đất. Rồi vừa lấy chân đạp trên chiếc huy hiệu ông, vừa khiêu khích:

- "Tao thách mày dám đi thà và với Giám Mục của mày đó!"

Vào một ngày mùa hè trong thời điểm năm 1939-1945 nơi dinh thự Trecastagni, ông Mammana ngửi mùi sơn, hút thuốc lá phì phèo. Cũng ông, người tài xế loay hoay chuyển xăng từ xe hơi này qua chiếc xe khác. Bị xăng bốc lửa cháy bùng. Tài xế nhanh trí lách chân thoát kịp. Còn ông thợ thủ công chằm chằm, nên bị lửa chụp lên mình đất cháy phừng phừng!!!

Tất cả gia nhân hoảng kinh hồn vía. Mọi người chạy lấy mình lên người ông, dập tắt lửa cháy. Rồi họ tắt tắt chỉ ông thợ thủ công đến nhà thờ ông "Vittorio Emmanuele" của thành phố. Lửa thiêu rụi làn da, khiến thối lòi ra, trông vừa kinh khiếp, vừa đau đớn vô cùng.

Trong cơn đau đớn cùng, ông Pietro Angelo Mammana vẫn còn tỉnh táo. Ông xin mời ngay Linh Mục đến ban cho ông các bí tích sau cùng.

May mắn thay, phòng bên cạnh, có Cha Giuseppe Consoli đang đi u trở. Cha đến liền. Ông Mammana thều thào nói:

- Thà Cha, khi người lửa phồng kín người, con nghe một tiếng nói: "Đáng lý, con phải chết và rồi xuống Hỏa Ngục, nhưng lòng Thiên Chúa thừng xót con, vì con đã thừng hành 9 Ngày Thờ Sáu Đu Tháng liên tiếp" .. Nếu con không thừng làm việc đất đất này khi còn niên thiếu, hẳn giờ đây, con đang lao mình xuống Hỏa Ngục!!!"

Nói xong, ông Mammana sống sống đến mình xuống đất, rồi c Minh Thánh Chúa và chịu phép Xức Dầu. Ông lãnh nhận các bí tích sau cùng với lòng thừng hối hận chân thành và lòng đất đất sâu xa. Rồi ông sống quyết không tiếp tục ai, kể cả người thân yêu và các bạn hữu. Ông chỉ xin gúp duy nhất Cha Giuseppe Consoli. Ông tha thiết xin Cha giúp ông đến mình chết lành.

Trong cơn đau đớn, vừa thừng xác vừa tinh thần, ông chỉ lấy đi lấy lấy:

- "Tôi biết thế này là cần xuống với tôi lấy lấy trở về của tôi!"

Cơn hấp hối kéo dài 15 ngày.

Sau đó, ông Pietro Angelo Mammana êm ái trút hơi thở cuối cùng, gồ người một thừng bình an vì đã giao hòa với Thiên Chúa.

+++

Câu chuyện ông thợ thủ công Mammana đất đất chết lành, thừng hối hận với Đất Chúa GIÊSU long

